

รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม คำสั่งหรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย</p>	<p>ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขายจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>๑.๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย</p> <p>๑.๒) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือส่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย โดยให้รับในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมหรือหน่วยงาน</p> <p>๑.๓) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ</p> <p>๑.๔) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ต่อสาธารณชน ในเชิงธุรกิจ</p> <p>๑.๕) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น</p> <p>๑.๖) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ให้รับในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเท่านั้น ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อนประโยชน์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด เพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้</p> <p>- คณะกรรมการมีส่วนร่วมจากแผนกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นหลัก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียน</p>	

วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	<p>- คณะกรรมการกำหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน</p> <p>- การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งซื้อยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น</p> <p>- ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้น โดยจำกัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานที่ของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ</p> <p>- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๘) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มีใบยา แก้วผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้</p> <p>๑.๙) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน</p> <p>ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และ</p> <p>เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ไม่มีข้อร้องเรียน</p>	
<p>๒. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์มีใบยาจากบริษัท</p>	<p>๒.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้</p> <p>๒.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อตรวจสอบด้วย</p> <p>๒.๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีใบยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้ส่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน</p> <p>ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และ</p> <p>เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ไม่มีข้อร้องเรียน</p>	

วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา</p>	<p>๓.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมไม่อนุญาตให้ผู้แทนพนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย</p> <p>๓.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมได้จัดสถานที่ห้องยาและสำนักงานจ่ายกลาง และกำหนดเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพื่อนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว</p> <p>๓.๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ขอให้ผู้แทนพนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียน</p>	
<p>๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา</p>	<p>๔.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยาที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่า</p> <p>๔.๒) การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ ให้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำหนดวาระครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงประกาศผลการดำเนินงาน เป็นระยะ - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา 	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียน</p>	

วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคมกำหนดให้มีการเชิดชูเกียรติผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีैया และนิสิต นักศึกษา ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียน	
๖. มาตรการกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายา	รักษาพยาบาลข้าราชการ กำหนดให้หน่วยบริการต้องควบคุมการใช้อย่างสมเหตุสมผล จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในในหน่วยบริการ เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการใช้สิทธิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการสวมสิทธิการैया การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บป่วยจริง เป็นต้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีैयाของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีैया(Utilization Evaluation) รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีैयाไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯหรือบริษัทเวชภัณฑ์มีैयाเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียน	



.....ผู้จัดทำ

(นายกิตติพงษ์ บัวติก)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



.....ผู้รับรอง

(นายศิริชัย สายอ่อน)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม